

# Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Sau hơn 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhiều cách làm hay, hiệu quả đang được triển khai tại một số địa phương. Qua đó, lối sống mới từng bước được hình thành, các thiết chế văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả trong nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

## Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa

Nếu như trước đây, việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa là bài toán đặt ra đối với nhiều địa phương sau khi hoàn thành tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, thì nay tại huyện Thái Thụy, việc triển khai nhân rộng mô hình nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu đang phát huy hiệu quả trong việc đưa thiết chế văn hóa trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân, từ đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

Bà Phạm Thị Thủy, công chức văn hóa xã Thụy Sơn chia sẻ: Tháng 4/2021, thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn chính thức đưa nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu vào hoạt động. Hiện nay, tại sân thể thao trong khuôn viên nhà văn hóa có

khoảng 20 máy tập hiện đại thu hút bà con trong thôn tập luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe. Thời điểm này, một số cầu lạc bộ như bóng bàn, dân vũ, cờ tướng... cũng đang từng bước tập luyện trở lại sau giai đoạn tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, tại nhà văn hóa có 4 tủ sách với gần 2.000 cuốn cũng là điểm hẹn thường xuyên của người cao tuổi, các em nhỏ trong dịp hè. Sau khi nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Nhạo Sơn đi vào hoạt động hiệu quả, một số thôn trong xã Thụy Sơn cũng đặt mục tiêu từng bước hoàn thành xây dựng nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu.

Mục tiêu đặt ra của huyện Thái Thụy là đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành 36 nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với diện tích nhà văn hóa từ 300m<sup>2</sup> trở lên, diện tích sân tập thể thao từ 500m<sup>2</sup> trở lên, có sân bóng đá cho thanh thiếu niên, đây là thiết chế văn hóa tạo điều kiện thuận lợi để người dân thường xuyên đến sinh hoạt, tập luyện và vui chơi, giải trí; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thái Thụy chia sẻ: Sau thành công từ mô hình nhà

văn hóa khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên tại thôn Bích Du, xã Thái Thượng, các địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực nhân rộng mô hình này. Điều đáng mừng, nhiều địa phương đã huy động tốt nguồn kinh phí xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị. Tại mỗi nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu đều được trang bị tivi, micro, loa...; bộ trang trí khánh tiết; bàn, ghế phục vụ sinh hoạt; tủ sách, báo; dụng cụ thể thao; hệ thống wifi; hệ thống camera phục vụ hợp tác trực tuyến và trợ giúp công tác an ninh, bảo vệ nhà văn hóa... Qua hoạt động của các nhà văn hóa, phong trào văn hóa thể thao, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu thôn, khu dân cư văn hóa.

## Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa qua việc thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Năm 2019, Thái Bình là 1 trong 12 tỉnh, thành phố trên cả nước được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các chủ đề của bộ tiêu chí bao gồm: ứng xử của vợ chồng; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; ứng

xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử của anh, chị, em trong gia đình. Thông qua việc đáp ứng các tiêu chí ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, việc xây dựng gia đình văn hóa trở nên gần gũi, thiết thực đối với mỗi người dân. Cụ thể, đối với chuyên đề tiêu chí ứng xử vợ chồng: chung thủy, nghĩa tình, các gia đình được tuyên truyền nhận thức về quyền, trách nhiệm của vợ chồng; những kỹ năng cơ bản để giữ gìn cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc. Đối với chuyên đề tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà, các em học sinh trên địa bàn thực hiện thí điểm bộ tiêu chí được tuyên truyền về kỹ năng ứng xử trong gia đình theo tiêu chí hiếu thảo, lễ phép; kiến thức về quyền và trách nhiệm của con, cháu đối với ông bà, cha mẹ. Đối với chuyên đề tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu, việc tuyên truyền tập trung vào nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ, ông bà trong nêu gương, thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo tiêu chí ứng xử: gương mẫu, yêu thương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết:



Sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao tại nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu.

Ảnh tư liệu

Sau 2 năm, nhân dân địa phương 2 xã, phường thí điểm thực hiện mô hình là xã Phú Lương (Đông Hưng) và phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) cơ bản đã nắm rõ nội dung, ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình, từ đó đã góp phần thay đổi ý thức, có sự điều chỉnh về hành động, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, đẩy

lùi tệ nạn xã hội, xây dựng, gìn giữ hạnh phúc bền vững cho mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. Điều đáng mừng, 100% số hộ gia đình đăng ký tham gia đều có đánh giá cần thiết triển khai thực hiện bộ tiêu chí. Cùng với các tỉnh, thành phố khác, kết quả của việc thực hiện thí điểm tại Thái Bình sẽ là tiền đề quan trọng để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những đánh giá, điều chỉnh hợp lý, tiến tới mô

hình triển khai áp dụng bộ tiêu chí trên cả nước.

Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, việc nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa góp phần nâng cao chất lượng thôn, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa. Điều này nhằm từng bước nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ đó tạo nên một môi trường văn hóa lành mạnh.

TU ANH

# BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH Chế tạo buồng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2



Buồng lấy mẫu xét nghiệm do cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chế tạo.

Ngoài máy phun khử khuẩn, mới đây, cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình tiếp tục chế tạo buồng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sự ra đời của buồng lấy mẫu xét nghiệm trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Phạm Hồng Thái, Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho biết: Tại các bệnh viện, việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện thường xuyên nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Cán bộ lấy mẫu phải trực tiếp tiếp xúc với người lấy mẫu nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Để bảo đảm an toàn, dù thời tiết nắng nóng nhưng bắt buộc những người trực tiếp tham gia lấy mẫu phải mặc quần áo bảo hộ gây khó chịu và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Do đó, lãnh đạo Bệnh viện đã trao đổi với cán bộ, nhân viên trong Phòng Tổ chức hành chính về việc chế tạo buồng lấy mẫu xét nghiệm. Với mong muốn chi sẽ khó khăn, vất vả với đồng nghiệp, cán bộ, nhân viên trong Phòng đã bắt tay vào thực hiện. Trên cơ sở tham khảo, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các buồng lấy mẫu xét nghiệm ở trong và ngoài nước, buồng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện được chế tạo từ các nguyên

liệu có sẵn trên thị trường, dễ tìm, dễ mua như: sắt hộp, mề ca trắng, đèn chiếu sáng, gang tay, hệ thống hút gió ra, hệ thống lọc không khí vào theo nguyên tắc một chiều như buồng áp lực dương... Các thành viên trong Phòng được phân chia nhiệm vụ, mỗi người một việc từ mua vật liệu, làm phần điện đến cơ khí. Sau 2 ngày chế tạo, buồng lấy mẫu đã được hoàn thành có thể giúp nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu.

Diện tích buồng lấy mẫu là 1,5m<sup>2</sup>, bên ngoài buồng có 2 giá đựng vật tư ứng nghiệm, mẫu bệnh phẩm, thùng đựng rác, gang tay và xe đặt giá bệnh phẩm có bánh di chuyển... So với một số buồng lấy mẫu có trên thị trường, buồng lấy mẫu do cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chế tạo có một số ưu việt như: giá thành rẻ, khoảng 4 triệu đồng có thể chế tạo được 1 buồng lấy mẫu có bản; thời gian chế tạo nhanh trong khoảng 2 ngày; có thể tận dụng những vật tư có sẵn trên thị trường; xe đặt giá bệnh phẩm có bánh xe để di chuyển...

Với kích thước 1 x 1,5 x 2m (rộng, dài, cao), cán bộ, nhân viên y tế có thể ngồi bên trong không gian mát mẻ, đeo gang tay đã có sẵn, đưa tay qua hai ô cửa nhỏ để lấy mẫu xét nghiệm. Buồng lấy mẫu được ví như một chiếc áo bảo hộ an toàn bên ngoài cho cán bộ lấy mẫu đồng thời người trực tiếp tham gia lấy mẫu sẽ không bị nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện buồng lấy mẫu xét nghiệm đã

được thực hiện thử nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, được nhiều người đánh giá cao.

Anh Phạm Hồng Thái cho biết thêm: Hiện nay, buồng lấy mẫu vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống lọc không khí chưa tốt, chưa có gang tay chuyên dụng mới tận dụng gang tay có sẵn trên thị trường để thực hiện lấy mẫu nên gặp khó khăn. Những hạn chế này đang được các thành viên trong Phòng khắc phục. Hướng phát triển trong thời gian tới, ngoài việc cải tiến những nhược điểm, các thành viên sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về buồng lấy mẫu có nhiều ưu việt để học hỏi thêm. Bên cạnh đó, các thành viên sẽ chế tạo thêm thùng đựng rác giống như chiếc phễu thả rác từ trên xuống, nghiên cứu lắp thêm điều hòa. Dự kiến, Bệnh viện sẽ chế tạo 2 buồng lấy mẫu đặt ở gần cổng và khu cách ly.

Mỗi sản phẩm được ra đời từ việc nghiên cứu, sáng chế hay dự chế tạo đều rất đáng quý, đáng trân trọng. Bởi đó thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, chứa đựng tâm huyết, quyết tâm chung sức, đồng lòng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc chiến phòng, chống dịch có thể còn kéo dài và chưa biết bao giờ mới kết thúc, mong rằng sự sáng tạo, những sáng kiến sẽ tiếp tục được ra đời để góp phần thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH

Năm học 2020 - 2021, Trường THCS Phạm Huy Quang có 719 học sinh. Dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song với tinh thần: tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các bộ môn tổ chức dạy học trực tuyến bảo đảm khoa học, chất lượng cả học sinh đại trà và học sinh giỏi. Do đó, khi trở lại trường dù thời gian bị rút ngắn so với các năm học trước nhưng các em học sinh vẫn vững kiến thức, thi đạt kết quả cao. Thầy giáo Phạm Ngọc Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nói đến sức mạnh của một ngôi trường không thể không kể đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhà trường xác định xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi là khâu đột phá để nâng cao chất lượng dạy và học, là yếu tố quyết định làm nên "thương hiệu" của nhà trường. Hiện nay, 100% giáo viên của Trường đạt chuẩn và trên chuẩn. Các thầy cô giáo đều rất tâm huyết, tận tâm với nghề, quan tâm, chăm lo cho học sinh, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy và học. Đặc biệt, các giáo viên phụ trách ôn tập các đội tuyển luôn xác định công việc được giao có vất vả song là vinh dự nên dồn hết tâm sức truyền cảm hứng, truyền kiến thức để các em đủ hành trang tự tin tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi.

Thầy giáo Đỗ Văn Chính, người 20 năm qua phụ trách nhiều đội tuyển Hóa của Trường, có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho biết: Trong quá trình ôn luyện học sinh giỏi, tôi luôn đồng hành cùng với học sinh tìm tòi, khám phá môn học, tăng thời gian thực hành; có phương án truyền đạt kiến thức tối ưu nhất nhằm nâng cao tính hiệu quả trong các giờ học. Bản thân tích cực tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, giúp học sinh đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập cũng như

# TRƯỜNG THCS PHẠM HUY QUANG Dạy tốt, học tốt

Những năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng) đã trở thành điểm sáng dạy tốt, học tốt, tạo dựng thương hiệu bằng chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi qua các năm học.



Cô và trò Trường THCS Phạm Huy Quang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

tham gia, giúp các em ôn tập, cố vũ các em trong suốt quá trình thi đấu.

Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Phạm Huy Quang đã được đền đáp xứng đáng. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Trường có 66/80 học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 16 học sinh đạt giải nhất, 14 học sinh đạt giải nhì, 19 học sinh đạt giải ba, 17 học sinh đạt giải khuyến khích. Trong cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc, Trường có 5 em lọt vào vòng chung kết, là trường có số học sinh tham gia và đạt giải nhiều nhất của tỉnh. Tại festival trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc, Trường có 1 học sinh tham gia và đạt giải trạng nguyên tích cực. Em Võ Hương Giang, học sinh lớp 7A2, người đạt cả 2 giải cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi và festival trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc cho biết: Em thấy tự hào và may mắn khi được học tập dưới mái trường THCS Phạm Huy Quang. Ở đây em được các thầy cô giáo dạy dỗ tận tình, giúp chúng em phát huy được khả năng ở nhiều lĩnh vực. Trên lớp em chăm chú nghe giảng, về nhà em chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức qua sách vở, qua mạng, nghiên cứu giải những bài toán khó, làm những bài văn

hay, đồng thời trao đổi, chia sẻ bài với các bạn trên lớp. Em sẽ cố gắng để đạt thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là trò giỏi, con ngoan để không phụ lòng thầy cô, bố mẹ.

Ngôi trường hơn 60 tuổi này đã có nhiều đổi thay song chất lượng giáo dục vẫn luôn được duy trì và ngày càng được nâng cao. Minh chứng là tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm của nhà trường đều đạt trên 98%, là đơn vị dẫn đầu khối THCS trong toàn huyện, trong топ dẫn đầu khối THCS của toàn tỉnh. Mỗi năm có từ 60 học sinh trở lên thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình, 100% học sinh thi đỗ vào các trường THPT. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022, Trường có 68 em đỗ Trường THPT Chuyên Thái Bình. Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm học 2021 - 2022, Trường THCS Phạm Huy Quang tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục nhân nhện, giữ vững vị trí cách mạng đầu đàn, điểm sáng trong phong trào giáo dục của huyện, của tỉnh.

THU HIỀN



Em Võ Hương Giang, học sinh lớp 7A2 nhận giải "Báng nhân" cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi năm học 2020 - 2021.

Ảnh tư liệu